

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2014

ปัญญาแห่งการยอมรับฟัง

เราเลือกเดินในเส้นทางนี้
เราไม่ได้ยินสิ่งที่คนจำนวนมากที่อยู่ใกล้เรา
กำลังพูดถึงเกี่ยวกับตัวเรา
แต่เพียงรอให้ของสูงหญิงเหล่านั้น
มาถึงเราและกอดกั้วานอยู่ในหูของเรา
อย่างชัดเจน

ความโศกเศร้าที่เรากำลังรู้สึกในเวลานี้
จะกลายเป็นสงสารที่ไม่ใช่
น้ำตาของเขาจะไม่สูญเปล่า
พระบิดาจะตอบแทนหน้าตาของเขา

น้ำตาที่หลั่งเพื่อเราเป็นมาจากความรัก
ความโศกเศร้า การร้องไห้ และความทุกข์ระทมของ
เขาเพื่อเรา

เกิดจากความรักที่เรามีต่อเรา
และสิ่งนี้ถูกสลักลงไปในส่วนลึกแห่งจิตใจของเรา

การเขียนที่ที่เราได้รับ
และกางเขนที่หนักจนทำให้แขนของเราชา
สิ่งเหล่านี้กำลังชี้ให้เราเห็นว่า
เราจะจากโลกนี้ไปไหนไม่ช้า

พระบิดา พระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
สามารถทนต่อสิ่งนี้
โปรดอย่าเสียพระทัย โปรดอย่าเป็นทุกข์

พระบุตรของพระองค์จะไปและจะเห็นพระองค์ใน
ไม่ช้า
ยามนั้นจะเป็นช่วงเวลาแห่งสงสารดี

ข้อความที่คัดมาจกหนังสือของชายสูงสุดของดร.ลี เรื่อง "คำสารภาพ"

คำสารภาพของพระเยซูที่มีต่อพระบิดาเมื่อทรงแบกกางเขนไปยังไม้กางเขนและเมื่อทรงที่คิดถึงพระเจ้าและดวงวิญญาณแม่ในขณะที่ทรงรับเอาการเขียนตัวอย่างรุนแรง

“คุณหยิบยื่นความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องของคุณหรือไม่”

ทุกคนอาจจะคิดว่ามันจะนำดวงวิญญาณไปถึงความรอดเมื่อเขาระลึกถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสถิตชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มายังโลกนี้เพื่อช่วยเขาให้รอดและนำเขาไปสู่สวรรค์อันงดงาม

พระเจ้าทรงมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ รู้ถึงความบาปของตนเอง และกลับใจ อย่างแท้จริง พระองค์ทรงช่วยเขาให้เขาไปสู่นครเยรูซาเล็มใหม่ในสวรรค์ด้วยการเกิดผลของพระวิญญาณ

ดร.แจร์ร็อก ลี (ศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรมันมิน เซ็นทรัล) ไม่สามารถลืมบุญคุณที่พี่สาวคนโตของท่าน (ซึ่งได้แก่แม่คนอีกอาวุโสของลุง ลี) หยิบยื่นให้กับท่าน เธอได้อุดอาหารและอธิษฐานเผื่อท่านพร้อมกับประกาศข่าวประเสริฐกับท่านเมื่อท่านพยายามที่จะมีชีวิตรอดเนื่องจากโรคภัยมากมายที่รุมเร้าเป็นเวลาถึงเจ็ดปี ขอบขอบคุณพี่สาวคนโตที่ช่วยให้ท่านได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ในที่สุดและได้รับความรักและพระพรอย่างอัศจรรย์

ท่านเปิดคริสตจักรและเป็นพยานถึงหลักฐานของพระเจ้า พระผู้สร้างและพระเยซูคริสต์ตามคำเทศนามากมาย เช่น “สาสน์จากกางเขน” และ “บทเรียนจากปฐมกาล” เพื่อให้สมาชิกคริสตจักรสามารถรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างชัดเจนและมีความเชื่อ ท่านยังประกาศถึงพระเจ้าพระผู้สร้าง พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด ฤทธิ์อำนาจ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการประกาศมากมายในต่างประเทศซึ่งมีผู้คนหลายหมื่นหลายล้านคนเข้าร่วมใน การประชุมเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

คณะกรรมการเพื่อการประกาศของคริสตจักรมันมิน เซ็นทรัล (ประธาน: ศิษยาภิบาลมัยซัง ลี) เริ่มต้นการณรงค์เพื่อการประกาศโดยเริ่มในเดือนเมษายน 2014 และจะดำเนินต่อไปเป็นเวลา 50 วัน การรณรงค์นี้มุ่งไปที่การ จดลงวันอาทิตย์แห่งอีสเตอร์ด้วยการขอบคุณความรักขององค์พระผู้

เป็นเจ้าผู้ทรงทนทุกข์ทรมานบนกางเขน ผู้ ทรงคืนพระชนม์ผู้ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และเวลานี้ทรงทูลวิงวอนเพื่อเรา โดยไม่หยุดหย่อน สมาชิกกำลังประกาศ พระกิตติคุณคนในครอบครัวและญาติพี่น้องด้วยการนำคนเหล่านั้น ไปถึงความรอดและชี้มาเขาให้ได้ชื่นชมกับ สิทธิอำนาจและพระพรในฐานะบุตรของพระเจ้า

ผู้ปกครองอั้งโซล ชิน (ประธานสมาคมพันธกิจกลุ่มบรูชมระดับแขวง) ให้คำพยานของตน ท่านได้รับพระพรโดยการ ประกาศกับผู้คน ท่านกล่าวว่า “ผมได้รับพระพรจากการที่ปัญหาหลายอย่างในชีวิตของผมได้รับการแก้ไข โดยการชี้มาให้ได้พบกับดร.แจร์ร็อก ลี ผมได้รับการรักษาให้หายจากปัญหาของระบบทางเดินอาหาร โรคหาวคกั้วสังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง ปัญหาอีกหลายอย่างได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกัน ผมต้องการแบ่งปันความสุขและความชื่น ชมยินดีที่ผมได้สัมผัสกับครอบครัวและเพื่อนบ้านของผม ดังนั้นผมจึงพยายามที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่าง จากนั้นผู้คนเริ่มแสดงความสนใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ผมได้พบ ความพยายามของผมที่จะประกาศกับผู้คนทำ ให้ผมเต็มทนด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลา ครอบครัวของผมมีความสุข และพระเจ้าทรงรับผิดชอบลูก ๆ และธุรกิจของผม”

ปกติสมาชิกมันมินจะประกาศพระกิตติคุณด้วยการเขียนเขียนบ้านเรือนหรือแจกจ่ายหนังสือพิมพ์ “มันมิน” ด้วยการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม (เช่น กาแฟและขนม) ไว้บริการให้กับผู้คนบนท้องถนน คนเหล่านั้นยังแบ่งปันคำพยานของตนเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและหยิบยื่นความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการออกเขียนเขียน ญาติพี่น้องด้วยเช่นกัน

โดยเฉพาอย่างยิ่ง การรณรงค์เพื่อการประกาศครั้งนี้มุ่งที่จะประกาศพระกิตติคุณกับสมาชิกในครอบครัวทุกคน และนำดวงวิญญาณที่ซัดสนและถูกปล่อยปละละเลยมาสู่หนทางแห่งความรอด คำตอบ และพระพร

“ฉันถูกเพื่อนชักชวนให้มาโบสถ์เวลานี้ฉันได้รับความรอดและพระพรอย่างเปี่ยมล้น”

เนื่องจากฉันเป็นคนหูหนวก ฉันจึงรู้สึกว่าการมองข้ามและรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลา จิตใจของฉันว่างเปล่า ดังนั้นฉันจึงไปเที่ยวกับเพื่อนและดื่มเหล้าทุกวัน ฉันเคยมีพฤติกรรมรักรวมเพศด้วยซ้ำไป แต่ฉันถูกชักชวนให้มาโบสถ์คริสตจักรมันมินเชียงรายโดยเพื่อนของฉันและในที่สุดฉันจึงสำนึกว่าตนเองเป็นคนบาปและไม่มีใครสามารถช่วย ฉันให้รอดได้นอกจากพระเยซูคริสต์



คุณวราตี เสพพัน (คริสตจักรมันมินเชียงราย ประเทศไทย)

หลังจากคอนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันหยุดพฤติกรรมรักรวมเพศและหยุดดื่มเหล้า ฉันเริ่มอธิษฐานและประกาศพระกิตติคุณ ฉันเคยเป็นคนใจร้อน แต่ฉันเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเพื่อนน้อม เมื่อเพื่อนของฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ เขาก็เข้ามาเป็นสมาชิกคริสตจักรเช่นกัน และเวลานี้กำลังดำเนินชีวิตใหม่ของตนเพื่อนเก่าคนของเราที่เคยออกเที่ยวด้วยกันก่อนหน้าก็เข้ามาเป็นสมาชิกของคริสตจักรมันมินเชียงรายทั้งหมด

ในอดีตฉันมีอาการปวดศีรษะอยู่เป็นประจำเพราะฉันดื่มเหล้ามาก แต่ฉันได้รับการรักษาให้หายจากอาการนี้โดยสิ้นเชิงหลังจากฉันเข้าร่วมกับคริสตจักรฉันประกาศพระกิตติคุณด้วยการแจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมิน บันทึกรายการของดร.แจร์ร็อก ลี เรื่อง “ลึกลับชีวิตนิรันดรก่อนความตาย” และแผนชีวิตเรื่อง “ฤทธานาภาพ” ด้วยเช่นกัน ฉัน ประกาศเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเติมจิตใจของฉันให้เต็มไปด้วย สันติสุขและความยินดี

ตอนนี้ฉันพยายามอย่างสุดกำลังที่จะนำครอบครัวและเพื่อนบ้านของฉันมาสู่หนทางแห่งความรอด ขอบพระคุณ องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด

สติปัญญาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อิก ลี

“แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดีไม่มีความลำเอียงไม่หน้าซื่อใจคดและผลแห่งความชอบธรรมก็หวานลงในสันติสุขของคนเหล่านั้นที่ก่อให้เกิดสันติสุข”

(ยากอบ 3:17-18)

โดยทั่วไปคำว่า “ความเมตตา” หมายถึง “อุปนิสัยของการสำแดงความกรุณาและการยกโทษ” แต่ในฝ่ายวิญญาณ ความเมตตาไม่ใช่เพียงการมีความเมตตาต่องานคนอื่น แต่หมายถึงการถือว่าวิญญาณดวงหนึ่งมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลก เมื่อเราอัครทูตทั้งหมดหวังอย่างสิ้นเชิงกับคนคนหนึ่ง แต่เราไม่ควรทอดทิ้งเขา เราต้องพยายามที่จะนำเขา มาถึงความรอด

ถ้าเราสำแดงความเมตตาด้วยความรักของพระเจ้า ผลที่จะได้รับคือ “ผลอันดี” เพราะเหตุนี้ “ความเมตตา” และ “ผลอันดี” จึงเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ขอให้เราพิจารณาสติปัญญาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี

1. ผลอันดีเกิดจากความเมตตา

พระทัยของพระเจ้าของเราคือความเมตตา ถ้าพระเจ้าไม่ทรงยกโทษให้คนบาป แต่ทรงจัดการกับคนบาปอย่างเข้มงวดตามธรรมบัญญัติ ในโลกนี้จะมีใครรอดชีวิตอยู่ได้

แต่เพราะพระเจ้าทรงสำแดงความเมตตา พวกเราจึงได้รับ โอกาสสำหรับการกลับใจและบรรลุถึงความเชื่ออย่างสมบูรณ์เช่นกัน

พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือความเมตตาเช่นเดียวกับพระทัยของพระเจ้าพระบิดามิคาห์ 12:20 กล่าวถึง พระเมตตาของพระเจ้าว่า “ไม่อ่อนแอแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็นควันแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะทำให้การพิพากษามีชัยชนะ” พระเยซูทรงอดทนนานแก่กระทั่งกับผู้คนที่คุณเหมือนจะไม่มีหวังของการได้รับความรอด ซึ่งเป็นเหมือนไม่อยู่ที่นั่นแล้วและไต้ตะเกียงที่ดับแล้ว พระองค์ทรงประกาศถึงการยกโทษและพระกิตติคุณแก่ กระทั่งกับคนบาปซึ่งเป็นที่รังเกียจของคนอื่น เช่น คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณี สาเหตุที่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้อำนาจเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ (ลูกา 5:32)

พระเจ้าไม่ได้ตรัสกับยูดาอิสคาริโอทด้วยซ้ำว่า “เจ้าไม่มีจิตใจที่จะได้รับ

ความรอด” พระองค์ทรงให้โอกาสกับคน เช่นนี้ที่จะได้รับความรอด ในที่สุดพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อเปิดหนทางแห่งความรอดต่อมนุษยทุกคน ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้รับความรอดผ่านคุณค่าแห่งพระโลหิตประเสริฐของพระองค์คือ “ผลอันดี”

2. สติปัญญาแห่งความเมตตาให้ชีวิต

1) ความเมตตาแห่งการยกโทษ

เอเฟซัส 4:32 กล่าวว่า “และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกันและยกโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต” พระเจ้าทรงบอกให้เรายกโทษให้กันและกันเหมือนดังที่พระเจ้าและ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาเหนือเราและทรงยกโทษให้กับเรา แต่การที่จะมีความเมตตาและยกโทษให้กับ คนอื่น ได้นั้นเราต้องเข้าใจคนอื่นจากมุมมองของเขา เราอาจไม่สามารถเข้าใจคนอื่นจากมุมมองของเราเอง แต่ถาเราเข้าใจคนอื่นด้วยเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราก็สามารถยกโทษให้กับเขาในทุกสถานการณ์

ยกตัวอย่าง สมมุติว่าพ่อแม่หรือคุณสมรสของท่านที่ไม่เชื่อปฏิบัติไม่ได้กับท่าน ในกรณีนี้ ถ้าท่านไม่เข้าใจคนอื่นเหล่านั้น จากมุมมองของเขา ท่านอาจบ่นและมีใจผูกพันกับเขา ถาท่านไม่เข้าใจเขาท่านก็ไม่สามารถรักเขาได้ ท่านอาจพยายามที่จะหลบเลี่ยงเขาเพราะความกลัวและความรู้สึกผิดหวัง สิ่งที่ยกโทษที่มีความเชื่อถือว่าเป็นธรรมชาติและ ชัดเจนอาจเป็นสิ่งที่สามัญซึ่งไม่มีความเชื่อไม่จะเข้าใจได้ ดังนั้น เมื่อพูดถึงคริสตจักรหรือความเชื่อ ถาการยกโทษจาก มุมมองของคนเพียงฝ่ายเดียว สิ่งนี้จะนำไปสู่การ โต้เถียงกันเท่านั้น ดังนั้น การยกโทษไม่ควรพูดเพียงว่าเรามีของทาน คิด แต่ท่านต้องเข้าใจจิตใจของเขาและคิดจากมุมมองของเขา เมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านท่านจึง ได้รับสติปัญญา

2) ความเมตตาแห่งการลงโทษ

สิ่งนี้ฟังดูเหมือนว่าการยกโทษและการลงโทษเป็นสิ่งที่ดีตรงกันข้ามกัน แต่ในความเป็นจริงทั้งสองอย่างไม่ได้ตรง กันข้ามกันเลย สาเหตุที่พระเจ้าทรงลงโทษด้วยความเมตตาไม่ใช่การลงโทษด้วยความรัก การลงโทษที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเป็นการลงโทษแห่งความ เมตตา พระองค์ทรงลงโทษผู้คนเพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเขา ถาเราสร้างกำแพงบาปขนาดใหญ่เอาไว้ และพระเจ้าทรงหันพระพักตร์ไปจากเรา สิ่งนี้หมายความว่าไม่มีมีการลงโทษอีกต่อไป อีซูร 12:6 กล่าวว่า “เพราะ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีเมตตาต่อผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงเมตตาผู้ผู้นั้น”

บางคนพยายามที่จะปกปิดความคิดของตนและหาข้อแก้ตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกตำหนิตัดสิน หรือเพราะความบกพร่องของเขาถูกเปิดเผย คนเหล่านี้จึงรู้สึกท้อใจ เมื่อเรากลับใจและหันกลับจากหนทางที่เรากำลังมุ่งไปในนอของกันซึ่ง พระเจ้าจะทรงยกโทษให้กับเราและจะทรงช่วยเราให้พ้นจากความผูกพันด้วยเช่นกัน พระองค์จะไม่ทรงลงโทษแก่กระทั้งความบาปในอดีตของเรา

บางครั้งท่านอาจรู้สึกถึงความผิดหรือความบาปของพี่น้องในความเชื่อบางคนและท่านอาจรู้สึกท้อใจที่ท่านต้องให้คำแนะนำ นำกับเขาหรือตัดเตือนเขา อันดับแรกท่านต้องตรวจสอบจิตใจของท่านอย่างถี่ถ้วนก่อน ท่านอาจปกปิดคำแนะนำ ของท่านว่าเป็นการให้คำแนะนำด้วยความรัก แต่อาจมีความชั่วชุกซ่อนอยู่ภายในความชอบธรรมและกรอบความ คิดสวนตัวของท่านซึ่งทำให้ท่านซึ่งถึงความบาปของคนอื่น

อาจเป็นไปได้เช่นกันที่ท่านกำลังพยายามที่จะสอนคน อื่นและควบคุมเขาด้วยเล่ห์เหลี่ยมแห่งจิตใจของท่านเพื่อทำให้คนอื่นปฏิบัติตนตามที่ท่านต้องการให้เขาทำ เม เราจะต้องอิงพระคำของพระเจ้า แต่เราก็ไม่สามารถมองเห็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันแต่เราจะทำ สิ่งนั้นด้วยความรัก

คำแนะนำเช่นนั้นจะไม่ช่วยใครคนอื่นเขาใจหรือให้ชีวิตกับเขา ตรงกันข้าม สิ่งนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกท้อใจหรือ ท้อใจกับเขาเพียงอย่างเดียว คน

อาจพยายามที่จะทำดีขึ้นเมื่อเขารู้ถึงความคิดของตนเอง แต่เมื่อได้ยินคำแนะนำหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกขุ่นเคืองใจ เขาอาจท้อใจและหลงหายไปที่สุดใน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราให้คำแนะนำกับคนอื่นหรือลงโทษใครบางคน เราต้องทำสิ่งนั้นภายในบริบทของความเมตตา ฝ่ายวิญญาณและด้วยความเข้าใจถึงจิตใจของเขาอย่างแท้จริงจากมุมมองของเขา นอกจากนี้ เราต้องอธิษฐานเพื่อเขาและให้คำแนะนำกับเขาด้วยความรักจนทำให้เราให้แก่กระทั้งชีวิตของเขา เมื่อเราทำการลงโทษด้วย ใจดีแบบนี้ เราก็สามารถให้ชีวิตกับคนอื่นได้

3) ความเมตตาแห่งการให้ทาน

ถาเรามีความเมตตาฝ่ายวิญญาณเราจะไม่เพียงแค่อธิษฐานส่งสารคนอื่นเมื่อเราเห็นเขาขัดสน แต่เราจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเขาอย่างแท้จริงเช่นกัน ความเมตตาที่แท้จริงคือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการกระทำและความจริงตามที่เขียนไว้ใน 1 ยอห์น 3:18

เราต้องมีความเมตตาต่อดวงวิญญาณที่ยังไม่รอดเพราะคนเหล่านั้น ไม่รู้จักพระกิตติคุณ เพราะเรามีความเมตตา เราจึงสามารถประกาศพระกิตติคุณเมื่อเรากลับมาหรือเมื่อในยามที่ชีวิตของเราอยู่ในอันตราย นอกจากนี้ เราต้องสำแดงความเมตตาต่อผู้คนที่ย่ำแย่ใน โลกนี้ ผู้คนที่ป่วยไข้ ผู้คนที่ถูกทอดทิ้ง และถูกมองข้าม

เมื่อเราสำแดงความเมตตาด้วยความจริงด้วยวิธีนี้พระเจ้าก็จะทรงสำแดงความเมตตาต่อเราด้วยเช่นกัน พระเจ้า ทรงประทานพระพรให้กับเรามากกว่าสิ่งที่เราหว่านลงไปและทรงเติมเราให้เต็มและนออยู่ (ลูกา 6:38) เพราะเหตุนี้ การช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นสติปัญญา

แต่เมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นเราเองก็อาจมีทุกข์ เราควรช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ก่อน เราไม่อาจได้รับพระพร เมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่ทำงานเพราะปัญหาการดื่มเหล้าหรือการพนันและผู้คนที่มีวิถีทางการเงินเนื่องจาก เขาไม่ได้รับการยกโทษ ถาท่านช่วยเหลือคนเหล่านี้ทางด้านการเงิน การช่วยเหลือนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในสาย พระเนตรของพระเจ้า ท่านอาจจบลงด้วยการทนทุกข์ไปกับเขา

3. สติปัญญาแห่งความเมตตาที่เต็มไปด้วยผลอันดี

ถาเรามีความเมตตาอย่างบริบูรณ์เราก็จะเต็มไปด้วยผลอันดี การกระทำแห่งความเมตตาจะบังเกิดขึ้นเป็นผลอันดี งานและความทำงานของพระวิญญาณอย่างแนบแน่น เหลือสิ่งอื่นใด เราจะสัมผัสแห่งความรอดด้วยการนำดวงวิญญาณจำนวนมาก ไปถึงความรอด ถาเราประพฤติตนด้วยความเมตตาเราจะเกิดผลอันดีในจิตใจของเราด้วยเช่นกัน สิ่งต่าง ๆ เช่น การทำดีที่เราสำแดงแก่กระทั้งต่อผู้คนที่ย่ำแย่และกลิ่นหอมแห่งคำอธิษฐานด้วยความ อดทนนานและความเมตตาแต่เป็นผลอันดีทั้งสิ้น เราจะได้รับเกียรติทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ผ่านผลเหล่านี้

พระเจ้าทรงเก็บเกี่ยวผลจำนวนมากด้วยพระเมตตาที่เกินคำบรรยายของพระองค์เช่นกัน พระองค์ทรงรับเอาความ เจ็บปวดแห่งความตายด้วยพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อดวงวิญญาณที่กำลังพินาศโดยสมัครใจ ดวงวิญญาณ จำนวนนับไม่ถ้วนได้เข้ามาสู่หนทางแห่งความรอดด้วยผลดังกล่าว พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต เมื่อมีคนที่ยอมรับปัญหาหรือคนที่มิได้มีลักษณะนารีก็ถึง ท่านมีท่าทีแบบใดต่อ คนเหล่านั้น ท่านไม่เคยคิดหรือว่า “ผมไม่อยากจะให้คนนั้นมาโบสถ์เลย” หรือ “ฉันอยากให้เขาหายไปอยู่คนเดียว” พระเจ้าทรงต้องการ ให้เราเพิ่มความเมตตาและผลอันดีและดูแลวิญญาณแต่ละดวงด้วยความรัก

ผมหวังว่าท่านจะรักเพื่อนบ้านของท่านด้วยการกระทำและความสัตย์จริง ปลอบโยนดวงวิญญาณที่บาดเจ็บ และ ช่วยเหลือผู้ขัดสน ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยและผลของความเมตตาและความดีจะเปี่ยมล้นออกมา

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การทรงบำเพ็ญกรรม - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำเพ็ญกรรมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง ใจของพระเยซูคริสต การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสตต้องสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์ การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาในอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบน โลกก่อนอาณาจักรพันปี	<ol style="list-style-type: none"> คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่มีข้อผิดพลาด คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ใจของพระเยซูคริสตเท่านั้น คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์ คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชประกาศถึงความเชื่อของคนอื่น “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมกัน และเชื่อ ในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร <p>“พระเจ้าเป็นพระบิดาของเรา อมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยความอื่นซึ่งให้รางวัลหลายรอดได้ไม่ทรงมีปรโลให้ท่านกลางมนุษย์ทั่วไป”</p>

การจัดเตรียมและความรักของพระเจ้า ที่บรรจุอยู่ในต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว

ถาม

ผมเรียนรู้อาдамผู้ชายคนแรกและเอวาผู้หญิงคนแรกเข้าสู่หนทางแห่งความพินาศด้วยการกินผลไม้
ต้องห้ามจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว พระเจ้าทรงรอบรู้อะไรและทรงถูกทรมานอย่างสูงที่สุด ดังนั้นพระองค์
จึงทรงทราบล่วงหน้าว่าทั้งสองคนจะกินผลจากต้นไม้ แต่กระนั้นพระองค์ก็ยังทรงใส่ต้นไม้
ลงในสวน เพราะเหตุใด

ตอบ

บางคนพูดว่า “เหตุใดพระเจ้าจึงทรงใส่ต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วไว้ในสวนและยอมให้อาדםมุ่งไปสู่หนทางแห่งความตาย” บาง
คนถึงกับพูดว่าพระเจ้าอาจไม่รู้อาдамจะกินผลจากต้นไม้ แต่สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง
พระเจ้าทรงล่วงเห็นว่าอาดัมจะกินผลจากต้นไม้และทำบาป เพราะเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงจัดเตรียมหนทางแห่งความรอด
สำหรับเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการทรงสร้างด้วยซ้ำไป พระองค์ได้ทรงเตรียมพระเยซูคริสต์เอาไว้ก่อนยุค โบราณกาล
ขอให้เราเงยเงยไปในการจัดเตรียมและความรักของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว

หลังจากอาดัมและเอวา กินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและ รู้ชั่วด้วยเสรีภาพแห่งการตัดสินใจของตน

ในความอุดมสมบูรณ์ของสวนเอเดน อาดัมมนุษย์คนแรกได้เรียนรู้ความรู้ฝ่ายวิญญาณส่วน
ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ พระเจ้า มิติฝ่ายวิญญาณ ความจริง ความดี และความสว่าง เป็นต้น อาดัมได้
รับความรู้มากพอที่จะครอบครอง เหนือสิ่งสารพัด เขาปกครองเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวงและ
สิ่งสารพัดด้วยความรู้และสติปัญญาที่อัครรยในฐานะ ผู้ครอบครองของสิ่งเหล่านั้นและเขามี
ลูกตกและทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน (ปฐมกาล 1:28; 2:19; 3:16) แต่พระเจ้า ทรงห้ามไม่ให้เขาทำ
สิ่งหนึ่ง—นั่นคือ ห้ามไม่ให้กินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วที่ตั้งอยู่กลางสวน

ปฐมกาล 2:16-17 กล่าวว่า “พระเจ้าโฮวาห์พระเจ้าทรงมีพระดำรัสสั่งมนุษย์นั้นว่า ‘บรรดา
ต้นไม้ทุกอย่างในสวน เจ้ากินได้ทั้งหมด แต่ต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วเจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้
นั้นเป็นอันขาดเพราะว่าเจ้ากินในวันใดเจ้า จะตายแน่ในวันนั้น’”

พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและทรงมอบเสรีภาพในการตัดสินใจให้กับเขาซึ่งทำให้เขามีอิสระ
ในการตัดสินใจ พระองค์ ทรงอนุญาตให้เขาอาศัยอยู่ความอุดมสมบูรณ์แห่งสวนเอเดนชั่ว
วันหนึ่ง แต่เพราะเขาถูกสร้างขึ้นมาจากผงคลีดิน และกลายเป็นวิญญาณที่มีชีวิตด้วยลมปราณ
แห่งชีวิต อาดัมจึงไม่ได้ชื่นชมกับชีวิตนิรันดร์ที่เขาได้รับ เพื่อที่เขา จดจำสิ่งนี้เอาไว้พระเจ้า
จึงใส่ต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วไว้ในสวนและบอกให้อาדםคอยระมัดระวัง

อาดัมและเอวาไม่ได้กินผลจากต้นไม้ในการเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เป็นเวลาอันยาวนาน แต่
เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับ ไม่ สามารถรักษาพระบัญชาของพระเจ้าไว้ในจิตใจของตน เอวาถูก
ทดลองจากงูที่เธอเลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิด จากการ พายแพศนาการทดลองเอวาได้กินผลจากต้นไม้
โดยสมัครใจและยื่นผลไม้นั้นให้กับอาดัมอาดัมกินผลไม้นั้นด้วยเช่นกัน ผลลัพธ์ก็คือทั้งสอง
ต้องชดใช้โทษของความบาปเหมือนที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าเขาจะตายแน่และเป็นไป ตามกฎ
ฝ่ายวิญญาณที่ว่า “ค่าจ้างของบาปคือความตาย” (โรม 6:23)

พระเจ้าตรัสว่า “เพราะว่าเจ้ากินในวันใด เจ้าจะตายแน่ในวันนั้น” คำว่า “ตาย” ในข้อนี้หมายถึง
ถึงความตายของ วิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มีอำนาจครอบครองมนุษย์ผู้ประกอบด้วยวิญญาณ จิตใจ
และร่างกาย นอกจากนี้ ความ ตายของวิญญาณไม่ได้หมายถึงการดับสูญของวิญญาณ แต่
หมายความว่า การสื่อสารกับพระเจ้าถูกตัดขาดและ สิ่งนี้ทำให้วิญญาณไม่สามารถทำหน้าที่
ดั้งเดิมของตน และถ้าวิญญาณของคนหนึ่งตายลง ร่างกายของเขาก็จะ จบลงด้วยการเผชิญกับ
ความตาย

การลงละเมิดของอาดัมทำให้เขาถูกขับไล่ นอกจากนั้น สิ่งนี้ยังเป็นเหตุให้ลูกหลานของ
เขาเป็นคนบาปและลง ไปสู่ความพินาศด้วยเช่นกัน แม้กระทั่งสิ่งทรงสร้างทั้งปวงที่อยู่ภายใต้
การควบคุมของอาดัมก็ถูกขับไล่ด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้ทำให้อาדםต้องทำมาหากินบนแผ่นดินด้วย
ความยากลำบาก (ปฐมกาล 3:17) บนแผ่นดินที่ถูกขับไล่โรค ภัยและสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นอันตราย
ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนเกิดขึ้นมากมาย ชาต่านนำการทดลองและความทุกข์ ยากลำบาก
มากมายมาสู่ผู้คน งามถูกขับไล่มากกว่าบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งทุกชนิดและต้องเลื้อยไปด้วย
ท้องของตน (ปฐมกาล 3:14)

ความรักของพระเจ้าในการให้ความสุขที่แท้จริงโดย อนุญาตให้เราสัมผัสกับหลักความสัมพันธ์

เรานั้นเอง สวนเอเดนที่อาดัมอาศัยนั้นเป็นสถานที่อันงดงามและสงบสุขซึ่งไม่ขาดแคลน
สิ่งใดเลย แต่อาดัมไม่อาจ สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงได้ สาเหตุก็เพราะว่าเขาไม่เคยมี
ประสบการณ์กับความทุกข์ เขาไม่เคยพบกับโรคภัย ความตาย หรืออุบัติเหตุและไม่เคยสัมผัส
กับความโศกเศร้าและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตามมา เขาไม่รู้อาการพลัด พราะจากกันนั้นหมายถึง
ถึงอะไรเพราะที่นั่นไม่มีความตาย

คุณรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของบางสิ่งบางอย่างเมื่อเรามีประสบการณ์กับลักษณะที่ตรงกันข้าม
กับสิ่งเหล่านั้นและ เขาสามารถสัมผัสกับหลักความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้น พุดง่าย ๆ ก็คือ เรา
สามารถเข้าใจความสุขที่แท้จริงเมื่อเรา ตกอยู่ในความยากลำบากมากมาย ในการทนทุกข์จาก
โรคภัยไข้เจ็บเราก็ได้รับรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพ ดีจากส่วนลึกแห่งจิตใจของตนและ
รู้สึกขอบพระคุณ เราจะสามารถขอบพระคุณสำหรับอาหารที่อุดมสมบูรณ์ได้ก็ ต่อเมื่อเราเคย
ผ่านความหิวโหยมาแล้วเท่านั้น เราสามารถเข้าใจถึงคุณค่าของความดีเมื่อเรามีประสบการณ์
กับ ความชั่ว เราจะรู้ว่าคุณค่ามีค่าเพียงใดเมื่อเรามองเห็นความมืด ถ้าไม่มีความรู้เรื่อง
ความยากจนบุคคลก็ไม่ สามารถขอบพระคุณสำหรับทรัพย์สินเงินทองที่ตนมีอยู่ ถ้าปราศจาก
ความเกลียดชังบุคคลก็ไม่รู้ว่าคุณค่ารักนั้น ประเสริฐเพียงใด

อาดัมอาศัยอยู่ในสวนเอเดนซึ่งปลอดความทุกข์ เขาไม่มีความสามารถที่จะรู้ถึงคุณค่าของ
ความสุขที่เขากำลังชื่น ชมอยู่ในขณะนั้น เนื่องจากเขาไม่เคยเห็นความตายเขาจึงไม่เข้าใจของ
ความหมายที่แท้จริงของพระคำของพระเจ้า ที่ว่า “เพราะว่าเจ้ากินในวันใด เจ้าจะตายแน่ในวัน
นั้น” พระเจ้าทรงรักอาดัมอย่างมาก ดังนั้นพระองค์จึงจัด เตรียมสิ่งสารพัดไว้สำหรับเขา
แต่อาดัม ไม่ได้รู้สึกขอบพระคุณจากจิตใจของตน

อย่างไรก็ตาม หลังจากการลงละเมิดของเขา อาดัมถูกส่งออกไปจากสวนเอเดนและมี
ประสบการณ์กับความทุกข์ มากมาย เขารู้สึกหิว เหนื่อย และหนาวและมีประสบการณ์กับการ
พลัดพราก ความโศกเศร้า และความเจ็บปวด อันเกิดจากความบาป เมื่อเขามีประสบการณ์เช่น
นั้นในที่สุดอาดัมจึงเริ่มตระหนักว่าความสุขที่เขาอยู่ในสวนเอเดน นั้นมากมายเพียงใด เหมือน
ที่ผมอธิบายไปแล้วว่าสิ่งทรงสร้างไม่อาจรู้หลักความสัมพันธ์ได้โดยไม่มีประสบการณ์ กับสิ่ง
ที่อยู่ตรงกันข้าม เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงใส่ต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วไว้ในสวนเอเดนเพื่อ
มนุษย์จะเข้าใจ ถึงหลักความสัมพันธ์

เราเป็นลูกหลานของอาดัมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากผงคลีดินด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะสามารถ
สัมผัสชีวิตในสวรรค์ นั้นประเสริฐเพียงใดได้หลังจากที่เราผ่านพ้นกระบวนการเตรียม
มนุษย์แล้วเท่านั้น เนื่องจากเราสัมผัสจากจิต ใจของเราการมีชีวิตอยู่ในสวรรค์ซึ่งไม่มีความ
บาปและความ โศกเศรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด เราจะอาศัยอยู่ที่นั่น ชั่ววันนิรันดร์อย่างมีความสุขและ
ความยินดีด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงมอบสวรรค์ให้กับเรา

ด้วยเหตุนี้ ผู้คนที่ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความหวังที่แท้
จริงเกี่ยวกับสวรรค์จะ ขอบพระคุณและความชื่นบานในทุกสภาพของชีวิตบนโลกนี้ (2 โคริน
ธ์ 4:17-18) เมื่อเรารู้จักความรักขององค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยเหลือเราเรื่องความบาปให้กับ
เรา เราก็สามารถมีความสุขที่แท้จริงด้วยความหวังสำหรับ แผ่นดินสวรรค์

“พระเจ้าทรงจดจำความดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉันและทรงอวยพรฉัน”

การศึกษาในระดับปฐมวัยมีความสำคัญมากและเหมือนที่ภายิตโรบอกกล่าวไว้ว่า “นิสัยเกาตายยาก” พ่อแม่ของฉัน รู้เรื่องนี้ดีและท่านอนุญาตให้ฉันเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลมันมิน โรงเรียนอนุบาลมันมินอยู่ในสังกัดของ คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและเน้นการศึกษาในระดับปฐมวัย โดยเฉพาะ โรงเรียนแห่งนี้สอนความจริงของพระคัมภีร์กับ เด็ก ๆ และอบรมเลี้ยงดูเขาเพื่อเขาจะสามารถเติบโตขึ้นเป็นอย่างดีและปฏิบัติตนอย่างฉลาดในความเชื่อ

ในขณะที่เขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลมันมินเป็นเวลาสี่ปีฉันเติบโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในฐานะของเด็กที่มีความสุขกับการนมัสการพระเจ้าในการประชุมนมัสการ การอธิษฐาน และการร้องเพลงสรรเสริญ

ความรักที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในจิตใจของฉันเพิ่มพูนขึ้นผ่านความรักของผู้เลี้ยง

ฉันเข้ากับเพื่อน ๆ ได้ดีในโรงเรียนประถมและดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่าง ดังนั้นฉันจึงได้รับความรักมากมายจาก ครูของฉัน แต่หลังจากเขาเรียนในระดับมัธยมต้นฉันใช้เวลาที่หวัดกับเพื่อนมากขึ้นและใช้เวลาอธิษฐานน้อยลง ฉันชอบร้องเพลงชาวโลกมากกว่าเพลงสรรเสริญพระเจ้าและมีความสุขกับการเล่นอินเทอร์เน็ตและการดูละคร

แต่เมื่อฉันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ฉันเริ่มได้รับการฟื้นฟูในความเชื่อด้วยการเข้าร่วมการประกาศยอห์นา โดย ดร. แจร์จ ลี เนื่องจากนักเรียนในชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปในการประกาศที่จัดขึ้นภายหลังการ นมัสการรอบเย็นวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ ดร. ลี ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในตัวนักเรียนเพื่อว่าคนเหล่านั้นจะสามารถรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดและดำเนินชีวิตด้วยความหวังสำหรับแผ่นดินสวรรค์

ท่านเทศนาจากมุมมองของนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและข้อกังวลของพวกเรา ท่านหยิบยื่นสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนของเราให้กับเรา (เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน) และท่านช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเงินด้วย เช่นกันเหนือสิ่งอื่นใด ท่านขอรองพวกเราด้วยการหลังน้ำตาเพื่อไม่ให้เราทำบาปเพราะสวรรค์และนรกมีอยู่จริง และท่านเรียกร้องให้พวกเรามุ่งหน้าไปสู่นครเขาวงกตใหม่ด้วย

ความรักอันแรงกล้าของผู้เลี้ยงช่วยให้เราจัดการคิดขัดกับโลกทิ้งไปและเติมจิตใจของเราด้วยความรักขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เราเริ่มดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างพากเพียรและเรียนอย่างหนัก ฉันได้รับการสัมผัสอย่างลึกซึ้งจาก ความรักของผู้เลี้ยงที่รักผู้แกะของทานด้วยชีวิตของตนและฉันเริ่มรักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพิ่มมากขึ้น

พระเจ้าทรงระลึกถึงการกระทำที่ถูกต้องของฉันในการพูดความจริงอย่างกล้าหาญ



นักเรียนพระคริสตธรรมเยจินคิม (อายุ 20 ปี พันธกิจกลุ่มหนุ่มสาวในเกาหลีใต้) และครอบครัวของเธอ

สิ่งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนช่วงการหยุดพักภาคฤดูร้อนเมื่อฉันยังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ครูประจำชั้นของฉันขอให้ฉันไปโบสถ์ยกมือขึ้นในชั้นเรียนฉันยกมือขึ้นจากนั้นครูพูดกับฉันว่า “เยจิน เธอไปโบสถ์ไหน”

ฉันตอบว่า “หนูไปโบสถ์มันมินเซ็นทรัลค่ะ” จากนั้นครูพูดว่า “มีข่าวลือประหลาด ๆ เกี่ยวกับโบสถ์นั้นะ ดังนั้นเธอ ไม่ควรไปโบสถ์นี้” ฉันรู้สึกเจ็บปวดหัวใจที่ครูเข้าใจผิดเกี่ยวกับคริสตจักรและผู้เลี้ยงของฉัน ฉันทนไม่ได้เนื่องจาก ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร. ลี ได้อธิษฐานให้กับการทำดี ช่วยเหลือคนยากจน และช่วยดวงวิญญาณให้รอด หลังจากเลิกเรียนฉัน ไปยังห้องพักครูพร้อมกับพี่เจียฮยอนซอที่ไปโบสถ์เดียวกันและอยู่ในชั้นถัดไป

“คุณครูคะ คุณครูเคยไปโบสถ์ของพวกหนูแล้วยังคะ คุณครูเคยเห็นศิษยาภิบาลอาวุโสของพวกเราแล้วยังคะ ท่าน มีผมสีเทาหรือสีดำนะ ศิษยาภิบาลของพวกหนูใส่แว่นตาหรือปลอกะ ผมของท่านสั้นหรือยาวคะ”

ฉันถามคำถามเหล่านี้พร้อมกับร้องไห้อย่างมาก คุณครูไม่ตอบสักคำและดูขบขัน ฉันพูดต่อไปว่า “คุณครูไม่รู้ อะไรเกี่ยวกับท่านศิษยาภิบาล แต่คุณครูพิพากษาและใส่ร้ายท่านได้อย่างไร คุณครูก็เป็นคริสเตียนเช่นกัน มีข้อความใดในพระคัมภีร์หรือไม่ที่บอกว่าเราสามารถพิพากษาและใส่ร้ายคนอื่นได้ ไม่มี ไม่มีเลย หรือว่ามีคะ ถ้าเช่นนั้น คุณครูพูดแบบนี้ได้อย่างไร” ฉันร้องไห้อย่างต่อเนื่อง

คุณครูตอบว่า “ไม่เคยจะ นั่นไม่ใช่สิ่งที่ครูหมายถึง... เออ... ครูได้ยินมาว่า...” และเธอไม่รู้ว่าจะทำสิ่งใดและเธอ กำลังจะพูดบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากฉันไม่ยอมได้อื่นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมฉันจึงพูดเพียงว่า “หนูลาแล้วค่ะ” และ จากไป ฉันเดินกลับไปยังชั้นเรียน สองสามวันต่อมานั้นได้รับใบประกาศผลการเรียนในโรงเรียนและมีบันทึก ความเห็นของครูอยู่ในใบประกาศผลการเรียนนั้นมีความว่า “เธอเป็นคนกล้าหาญและสามารถแสดงความคิดเห็นของคนได้” คุณครูรู้สึกเสียใจต่อฉันเพราะปกติฉันเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังเธอเป็นอย่างดีแต่วันนั้นฉันร้องไห้เป็นครั้งแรก เหตุการณ์ครั้งนี้เป็น โอกาสอันดีที่จะเพิ่มพูนความรักของฉันที่มีต่อพระเจ้า ต้องขอพระผู้เป็นเจ้า และต่อผู้เลี้ยง

พระเจ้าทรงนำฉันให้เป็นศิษยาภิบาล

ด้วยพระคุณของพระเจ้า ฉันได้รับการทรงเรียกให้เป็นศิษยาภิบาลในเทอมแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกและเริ่ม เตรียมตัวเองเพื่อเป็นศิษยาภิบาล ฉันพยายามที่จะขึ้นบ้านอยู่เสมออธิษฐานโดยไม่หยุดหย่อน และขอบพระคุณ ในทุกกรณี

ฉันร้องไห้อธิษฐานด้วยใจร้อนรนเพื่อกำจัดธรรมชาติบาปที่พระเจ้าทรงเกลียดชังทิ้งไป เช่น ความโกรธ ความ เกลียดชัง ความอิจฉา ความริษยา ความรู้สึกขุ่นเคือง ความหงุดหงิด การโกหก การล่อลวง การพิพากษาคณอื่น การมีใจแปรปรวน การมีความคิดล่วงประเวณี การมีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว ความโลภ และการทรยศ เป็นต้น สิ่งนี้ ส่งผลให้ฉันก้าวไปยืนอยู่บนศิลาแห่งความเชื่อ

“ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย ข้าพระองค์ต้องการที่จะมีพระทัยอันดีงามของพระเจ้าและขององค์ พระผู้เป็นเจ้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย”

ฉันเกลียดชังความชั่วร้ายที่ยังอยู่ในตัวฉันและฉันกระตือรือร้นที่จะตอบแทนความรักของพระเจ้า ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และของผู้เลี้ยง ดังนั้นฉันจึงอธิษฐานอย่างรอนรนมากยิ่งขึ้น ถ้าความคิดฝ่ายเนื้อหนังเข้ามาในความคิด ของฉันฉันก็พยายามที่จะเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้เป็นความคิดแห่งความดี

ฉันประพฤติตามความดีอย่างรอนรนและเหนือสิ่งอื่นใดฉันต้องการที่จะประพฤติสิ่งนั้นด้วยกลิ่นหอมอันลึกซึ้งแห่ง จิตใจของฉันที่ถวายแด่พระเจ้า จากนั้นพระเจ้าทรงอวยพรให้ฉันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสามเดือนและ บรรลุถึงการมีจิตใจฝ่ายวิญญาณในเดือนมีนาคม 2014

ฉันกำลังวิ่งแข่งเพื่อจะเป็นศิษยาภิบาลที่มีความดีและความรักอย่างลึกซึ้งขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสามารถนำ ดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนมาสู่อ้อมแขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ทรงนำวิถีของฉันให้เป็นวิถีที่เต็มไปด้วยพระพรอย่างยิ่งมาโดยตลอด

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C tpx 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย Thai

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซี่ยง

121/472 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net